
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร          
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน  
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม          (ไม่มี) 
  

  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนี้  
   - ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นางนาที รัชกิจประการ)  
  สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา 
  ที่ประชุมให้การรับรอง 

 

 (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
  ๒.๑๒ รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติ ส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ 
การก ากับดูแลการประกอบกิจการ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดว่า       
ในระยะเริ่มแรกมิให้น าส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ 
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ จนกว่าคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) จะมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอให้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้น าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ โดยก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  
ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และน าข้อมูล
ที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งให้ กสทช. จัดท าแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลา 
ในการตราพระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อม ให้คณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาทราบอย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย ส านักงาน กสทช. ขอเรียน ดังนี้ 
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   ๑. ในการด าเนินการตามกฎหมาย กสทช. ได้รายงานผลการเตรียมความพร้อม 
ในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และเดือนเมษายน ๒๕๖๓  
ที่ผ่านมา ทั้งนี้  ตามแผนการด าเนินการของ กสทช. ก าหนดกรอบระยะเวลาในการเสนอให้มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๔ โดยมีขั้นตอนที่จะต้องเตรียมการจัดท าหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับบทบัญญัติดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ จ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปรับปรุงแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ในส่วนของภาคผนวก ก. และตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  
(๒) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีประมูล (๓) หลักเกณฑ์และวิธีการขอ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพ่ิมเติมจากการประกอบ
กิจการที่ได้รับอนุญาตและ (๔) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
 

  ๒. ส าหรับการรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งนี้ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ            
การด าเนินงานจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการตราพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๔ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     ๑) การแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเพ่ือน าความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อน
ออกประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ 
ผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. เพ่ือเห็นชอบน าไปประกาศใช้บังคับต่อไป  
ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

     ๒) การจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธี
ประมูล ส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน เพ่ือน าความ
คิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. 
เพ่ือเห็นชอบน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

     ๓) การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพ่ิมเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต กสทช. ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ิมเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต เพ่ือน าไปจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนโดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพ่ือน าความคิดเห็นที่ได้รับมา
ประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้เล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 

     ๔) การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช.  
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพ่ือน าไปจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มี 
ส่วนได้เสียและประชาชน โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพ่ือน าความคิดเห็น 
ที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้เล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 

 

  ๓. ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มี  
การใช้คลื่นความถี่เกี่ยวกับการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๗) 
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ จะเร่งรัดด าเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ให้เป็นตามแผนการด าเนินงานต่อไป 

 

   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
แนวทางในการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เป็นอย่างไร พร้อมให้ข้อสังเกตถึงขั้นตอนและแนวทางในการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว โดยจะต้องวางแนวทางให้ถูกต้อง 
ทั่วถึงเพ่ือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตยังค่อนข้างซับซ้อน 
และมีการจัดเก็บค่าบริการในการด าเนินการอย่างไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนิ นการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ  

 

   พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า ในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๓๐ นั้น ได้มีบทบัญญัติให้ จากเดิม กสทช. สามารถอนุญาตใช้ความถี่ย่านใดย่านหนึ่งต่อกิจการใด
กิจการหนึ่งเท่านั้น แต่ในมาตราที่ได้มีการแก้ไขนั้นจะให้อ านาจ กสทช. ในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้น 
ในหนึ่งย่านความถี่อาจให้ใช้ได้มากกว่า ๑ กิจการ แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ กสทช. ยังไม่มีความพร้อมควร
ที่จะท าการพิจารณาว่า ในการเตรียมความพร้อมใน การด าเนินการดังกล่าวให้มีความพร้อมก่อน  
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค และเมื่อมีความพร้อมแล้วจะด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ 
เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นได้หลายกิจการ ซึ่งจะสอดคล้องกับเทคโนโลยีการหลอมรวม
เพ่ือให้ก้าวทันต่ออนาคต ดังนั้นในการด าเนินการในการรายงานการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนั้น บทบัญญัติ
ของกฎหมายก็ได้มีการบัญญัติว่า จะต้องท าการรายงานทุก ๖ เดือน ซึ่งในการด าเนินการนั้น กสทช.  
ก็ได้ด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ส่วนในประเด็นการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว กสทช. ก็ได้ให้ประชาชน  
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มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเมื่อปิดการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะรวบรวมความคิดเห็น  
มาประมวลและปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินการที่ได้เสนอไว้ต่อที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะพยายามเร่งรัดการด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เพื่อให้การหลอมรวมทางเทคโนโลยี รวมทั้งการออกหลักเกณฑ์ของ กสทช.  
เป็นไปตามท่ีบทบัญญัติของกฎหมายได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 (๓) รับรองรายงานการประชุม 
      - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่สอง) 
  ครั้งที่ ๒๙ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ครั้งที่ ๓๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ครั้งที่ ๓๑ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ครั้งที่ ๓๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ที่ประชุมรับรอง 
 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษ 

ทางอากาศ ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว 
  นายสมชาย ฝั่งชลจิตร รองประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อม คนที่ สี่  และนายนิ ติพล  ผิ ว เหมาะ โฆษกคณ ะกรรมาธิการฯ ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร  
ได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  
และเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์และอยู่ในความสนใจของประชาชน  
จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศขึ้น อันประกอบด้วย  
นักสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด าเนินการศึกษา และวิเคราะห์
ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ กล่าวคือ ๑) เพ่ือจัดท าแนวทางข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ในลักษณะเชิงพ้ืนที่หรือรายภาคหรือตามแหล่งก าเนิด รวมทั้ง
การบังคับใช้กฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้อเสนอแนะ
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ ๓) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

  คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ ได้ด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ผ่านมา
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสหกรรม กรมอาเซียน รวมทั้งได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้รับมาวิ เคราะห์จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน 
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โดยมีก าหนดเวลาปฏิบัติงาน ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้ขยายเวลาออกไป 
อีก ๓๐ วันท าการ จนสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  จากการศึกษาท าให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่า ประเทศไทยได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศส าหรับฝุ่น PM2.5 เป็นเป้าหมายระหว่างทางในระดับ ๒ (Interim Target 2) ขององค์การอนามัยโลก 
ที่ก าหนดค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไว้ไม่เกิน ๕o ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบว่าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีแหล่งก าเนิดใหญ่  ๆ ของฝุ่นมาจากไอเสียของรถยนต์ดี เชล หมอกควันจากอุตสาหกรรม 
และการก่อสร้าง ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากการเผาในที่โล่งของ 
ไร่อ้อย จากโรงงานอุตสาหกรรม และจากไอเสียของรถยนต์ดีเซลในเขตภาคเหนือแหล่งก าเนิดใหญ่ ๆ  
จะมาจากการเผาตอข้าวโพด ไฟป่า และไอเสียจากรถยนต์ดีเซล รวมถึงหมอกควันข้ามแดน และในเขตภาคใต้
จะได้รับผลกระทบจากการเผาป่าในพ้ืนที่พรุควนเคร็ง และหมอกควันข้ามแดน ดังนั้น หากจะสรุปตามที่มาของ
ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศโดยแยกตามแหล่งก าเนิด จะแบ่งได้ดังนี้ คือ จากการเผาของภาคเกษตรกรรม 
ไอเสียรถยนต์ดีเซล ไฟป่า หมอกควันข้ามแดน และหมอกควันจากภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ 
การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาอุปสรรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบั น  
และได้มีการระดมสมองเพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายและ
กลไกขับเคลื่อนหลักและมาตรการส าคัญ ดังนี้ 

  ๑) ควรก าหนดให้ประเทศไทยมีอากาศสะอาดเป็นเป้าหมายหลัก โดยยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศส าหรับฝุ่น PM2.5 เป็นเป้าหมายระหว่างทางระดับที่ ๓ (Interim Target 3) ของ
องค์การอนามัยโลกตั้งแต่บัดนี้ (ปี ๒๕๖๓) เป็นต้นไป โดยมีการตั้งหน่วยงานกลางเข้ามาผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

  ๒) มุ่งลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดโดยใช้หลักการ "ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย" (Polluter Pay 
Principle : PPP) โดยใช้หลักกลยุทธ์ ๓ ข้อ คือ การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน (Support) และการป้องกัน (Prevent) 

  ๓) การแก้ไขแหล่งก าเนิดจากการเผาในที่โล่ง ควรด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรหยุดการเผาโดยสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและจัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
การเก็บเกี่ยวพืชผลและจัดการซากในขณะเดียวกัน ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ยังคงใช้แรงงานในการท าการเกษตร 
เพ่ือลดการเผาให้หมดไป และมุ่งสู่ความเป็นเกษตรกรที่ใช้ครื่องจักรกลแทนแรงงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการและควบคุม ส่งเสริมให้เกิดการ "ชิงเก็บ" โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชากพืชผล
การเกษตร และด าเนินการให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ในห่วงโซ่อุปทานของการเกษตรอุตสาหกรรม  
ให้การสนับสนุนให้เกษตรกรหยุดการเผา 

  ๔) การแก้ไขแหล่งก าเนิดมลพิษจากยานหาหนะ เนื่องจากแหล่งก าเนิดฝุ่น PM2.5 
คือ ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซล ดังนั้น ควรด าเนินการบ าบัดมลพิษที่ออกจากท่อไอเสีย โดยปรับแก้ระเบียบ
ข้อก าหนดมาตรฐานไอเสียรถดีเซลทุกคันให้ไม่ต่ ากว่าระดับ EURO 5 เพ่ือให้ผู้ครอบครองรถติดตั้งระบบบ าบัด
ไอเสีย เช่น DOC (Diesel Oxidation Catalyst) และ DPF (Diesel Particulate Filter) หรือการเปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม่ โดยใช้มาตรการทางภาษีในการจูงใจ และใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมและป้องกันไม่ให้มี
การถอดหรือดดัแปลงอุปกรณ์บ าบัดไอเสีย และต้องยกเลิกการใช้น้ ามันที่มีค่าก ามะถันสูงในที่สุด 
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  ๕) การแก้ไขแหล่งก าเนิดมลพิษจากอุตสาหกรม ควรมีการก าหนดมาตรฐาน 
การปล่อยฝุ่น PM2.5 จากโรงาน มีการก าหนดมาตรฐานมลพิษอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
โดยให้โรงงานมีการด าเนินการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพ่ือลดมลพิษ โดยการอนุญาตให้ตั้งโรงงานในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หนึ่งให้ค านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษที่แตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ และพัฒนาระบบและกฎหมาย
ให้ทุกโรงงานมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการสร้างมลพิษให้กับหน่วยงานรัฐและประชาชน 

  ๖) การแก้ไขแหล่งก าเนิดมลพิษจากควันและมลพิษข้ามแดน เนื่องจากกลไกอาเซียน
ไม่สามารถท าให้เกิดการจัดการปัญหาที่แหล่งก าเนิดได้โดยตรง จึงควรมีมาตรการด าเนินการกับผู้ประกอบการ
สัญชาติไทยที่ไปด าเนินกิจการที่ก่อให้เกิดการเผาหรือการสร้างมลพิษในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ควบคุมการ
สร้างฝุ่นควันและมลพิษท่ีสามารถข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทย 

  ๗) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าหน้าที่  "ยามเฝ้าระวัง" 
(Ctizen Watchdog) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น สร้างช่องทางการรับรายงานการเฝ้าระวัง โดยมีการด าเนินการกับสิ่งที่ได้รับการรายงาน
อย่างจริงจังและชี้แจงผลลัพธ์ต่อประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

  ๘) สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นมาตรการระยะกลางและระยะยาวที่ส าคัญ  
ที่จะช่วยลดปัญหาความแห้งแล้ง ไฟป่า และการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เพ่ิมอากาศสะอาดให้กับพ้ืนที่เมืองและที่อยู่
อาศัย อีกท้ังเป็นการจัดการกับปัญหาที่ใหญ่กว่าและส่งผลกระทบมากกว่าฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ นั่นคือ
ปัญหา "โลกร้อน" (Global Warming) 

  จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็น 
ต่าง ๆ อาทิ ขอให้มีโรงงานผลิตหน้ากาก N95 ในประเทศไทย เพ่ือน ามาใช้ป้องกันมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 
ภายในประเทศ พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลให้ความสนใจและมีแนวทางการในป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนในประเทศ ตลอดจนออกมาตรการในการก าหนดราคาเครื่องฟอกอากาศให้มีราคา 
ที่ถูกลงเพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้ภายในบ้าน ซึ่งจะท าให้ สามารถเข้าถึง
อากาศสะอาดได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ขอให้มีแนวทางในการควบคุมและออกมาตรการในจัดการปัญหาฝุ่น
ควันจากเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมลพิษทางอากาศด้วย พร้อมทั้งขอให้สนับสนุน ส่งเสริม
อาชีพที่ไม่ท าลายและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ เพราะประชากรส่วนใหญ่จะท า
อาชีพการเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งการเกษตรในรูปแบบนี้จะส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และก่ อ ให้ เกิ ดห มอกควัน  ดั งนั้ น  ค วรสนั บ สนุ น การท า เกษ ตรสี เขี ย วห รื อ รู ป แบ บ วน เกษ ตร  
ที่เป็นทางเลือกใหม่ โดยเลือกปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขาวบ้านปลูกพืชอุ้ม
น้ าและรักษาพ้ืนที่สีเขียวให้กับป่า โดยหน่วยงานรัฐควรร่วมส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์และขยายตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ 

 

  น ายนิ ติ พ ล  ผิ ว เห ม าะ  โฆ ษ กค ณ ะก รรม าธิ ก ารฯ  ใน ฐาน ะป ระธ าน 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้
ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ถึงสภาพปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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  น าย ส ม ช า ย  ฝั่ ง ช ล จิ ต ร  ร อ งป ร ะ ธ า น ค ณ ะก ร รม า ธิ ก า รก า ร ที่ ดิ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่  ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมาธิการจะน าข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสมาชิกในวันนี้
ไปรวบรวมและน าส่งรายงานไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันผลักดันให้เป็นวาระส าคัญของ
ประเทศ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

  ๔ .๒  ร่ างข้ อบั งคับการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ – ๔.๒ ค้างมาจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

  นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอรายงานต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

  ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (นายอนันต์ ผลอ านวย เป็นผู้ เสนอ) ร่างข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายศุภชัย ใจสมุทร และพันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
และร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ .ศ. .... (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนายอิสระ  
เสรีวัฒนวุฒิ เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาก าหนดการแปรญัตติภายใน  
๗ วัน  โดยให้ถือ เอาร่างข้อบั งคับของนายอนันต์  ผลอ านวย เป็ นหลักในการพิจารณา นั้ น  บัดนี้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ด าเนินการเสร็จแล้ว จึงขอน าเสนอรายงานนี้ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

  ชื่อร่างข้อบังคับ      ไม่มีการแก้ไข   
 

  ค าปรารภ      ไม่มีการแก้ไข  
 

  ข้อ ๑      ไม่มีการแก้ไข  
 

  ข้อ ๒      ไม่มีการแก้ไข  
 

  ข้อ ๓       
  มีการแก้ไข และมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

ในข้อ ๙๒/๑  
  กรรมาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณกรรมาธิการผู้ขอสงวนความเห็น พร้อมทั้งตอบชี้แจง 

ว่าตามที่ มี กรรมาธิการ ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่าไม่ ควรให้ มี การประชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ กรณี  
“การพิจารณาเพ่ือยุติเรื่องการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ของคณะกรรมาธิการมีมติให้กระท า 
เป็นการลับ” นั้น ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในร่างข้อบังคับการประชุม ได้มีการก าหนดไว้แล้วว่า “การประชุมอ่ืน
ตามที่ประธานสภาประกาศก าหนด” อันหมายถึงเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถหมายรวมถึงเรื่องที่กรรมาธิการ 
ผู้ขอสงวนความเห็นเสนอได้  

  ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยกับร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ ที่ มีการแ ก้ ไข  
ด้วยคะแนน ๓๓๔ เสียง  
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  ข้อ ๔ เพ่ิมความเป็นวรรคสี่ของของข้อ ๙๖    
  มีการแก้ไข โดยมีสมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็น

ต่าง ๆ อาทิ การก าหนดแนวทาง ระบบการลงมติ อุปกรณ์ในการลงมติออนไลน์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  กรรมาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

พร้อมตอบชี้แจงว่ากรรมาธิการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางการในการลงมติ
ออนไลน์ไว้อย่างรอบคอบและชัดเจนแล้ว 

  ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยกับร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ ที่ มีการแก้ ไข  
ด้วยคะแนน ๓๓๖ เสียง  

 

  ข้อ ๕  
  ไม่มีการแก้ไข  
 

  วาระท่ี ๒   ไม่มีสมาชิกขอแก้ไขถ้อยค า 
 

  วาระท่ี ๓ 
  สมาชิกฯ มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๔๓ เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน ๓๓๖ เสียง 
  
  ๔.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 
   หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมให้การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใด 
ตามประมวลรัษฎากรสามารถด าเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ โสฬส) 

         ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "สินค้า" และเพ่ิมบทนิยามค าว่า "บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์" และค าว่า "อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม" (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๗/๑ (๙) และเพ่ิมมาตรา 
๗๗/๑ (๑๐/๑) และ (๑๐/๒) 

  ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประทศแก่ผู้ใช้ ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยค านวณจากภาษีขาย โดยไม่ให้หัก
ภาษีซื้อ และก าหนดให้ผู้ประกอบการเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนผู้ประกอบการ 
ที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพ่ิมมาตรา ๘๒/๑๓ วรรคสองและวรรคสาม) 

  ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของผู้จ่ายเงินในการน าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม และหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศแก่ผู้ใช้
ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๗/๖ (๒) และมาตรา ๘๕/๓ (๒) 

  ๕. ก าหนดให้การด าเนินการท าทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมกระท าโดยกระบวนการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพ่ิมมาตรา ๘๕/๒๐) 
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  ๖. ก าหนดให้มีให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศออกใบก ากับภาษี (เพ่ิมมาตรา ๘๖/๑ (๑/๑) โดยที่ปัจจุบันมีการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศมากขึ้น สมควรปรับปรุงหลักกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรโดยผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ  
จดทะเบียน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและการใช้บริการดังกล่าว นอกจากนี้  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีการใช้หรือการจัดท าเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใดตามประมวล
รัษฎากร ให้สามารถด าเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
เพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

  ชื่อร่างพระราชบัญญัติ     ไม่มีการแก้ไข 
 

  ค าปรารภ     ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๑      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๒      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๓      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๔      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๕      มีการแก้ไข 
  ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยกับร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ ที่ มีการแก้ ไข  

ด้วยคะแนน ๓๒๕ เสียง  
 

  มาตรา ๖     ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๗      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๘      ไม่มีการแก้ไข 

 

  มาตรา ๙      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๑๐      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๑๑      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๑๒      ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๑๓      ไม่มีการแก้ไข 
 

  วาระท่ี ๒      ไม่มีสมาชิกขอแก้ไขถ้อยค า 
 

  วาระท่ี ๓  
  สมาชิกฯ มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๓๘ เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน 
๓๒๙ เสียง 
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  ๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

  นาย เทอดพงษ์  ไชยนั นทน์  ป ระธานคณ ะกรรมาธิการวิ ส ามัญ พิ จารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ได้น าเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการก าหนด 
เบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(เพ่ิมมาตรา ๔๑/๘ (๖/๑) โดยที่เป็นการสมควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองให้
รวมถึงการออกระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ซึ่งเข้าร่วม 
การประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งบัญญัติให้ศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ  
ตามความหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

   

  ชื่อร่างพระราชบัญญัติ   ไม่มีการแก้ไข 
 

  ค าปรารภ    ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๑     ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๒     ไม่มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๒ เป็นดังนี้

“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป” 

  กรรมาธิการฯ ได้ชี้แจงถึงความส าคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ ว่าเป็นกฎหมายที่มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร 
ศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) สามารถก าหนดเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้  
เพ่ือให้ มีการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ ายเบี้ ยประชุมอย่าง เหมาะสม อย่ างไรก็ตาม 
คณะกรรมาธิการขอยืนยันว่า รายงานที่น าเสนอมานี้เป็นรายงานที่ผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียด รอบคอบ
และมีความสมบูรณ์แล้ว 

  ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยกับร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ ที่ ไม่มีการแก้ไข  
ด้วยคะแนน ๓๐๓ เสียง  

  มาตรา ๓ เพ่ิม (๖/๑) ของมาตรา ๔๑/๘   ไม่มีการแก้ไข  
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๖/๑) ของมาตรา 

๔๑/๘ การออกระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ เฉพาะการวินิฉัย
ปัญหาหรือคดีส าหรับตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
โดยก าหนดเบี้ยประชุมให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่เกินไปกว่าการเข้าร่วมประชุมสองครั้งต่อเดือน  
ด้วยเหตุผล ดังนี้ ๑. การก าหนดเบี้ยประชุมในที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก าหนดเฉพาะ 
มาตรา ๖๘ หรือเฉพาะวินิจฉัยปัญหาคดีเท่านั้น และ ๒. การให้เบี้ยประชุมจะต้องให้เฉพาะตุลาการ 
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ศาลปกครองสูงสุดที่ เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และอัตราเบี้ยประชุมของประธานและองค์ประชุมของ 
การประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องไม่เกินอัตราเบี้ยประชุมของประธานและองค์ประชุมของ 
การประชุมใหญ่ในศาลฎีกา   

   

  ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยกับร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ ที่ ไม่มีการแก้ไข  
ด้วยคะแนน ๒๙๕ เสียง  

 

  วาระท่ี ๒     ไม่มีสมาชิกขอแก้ไขถ้อยค า 
 

  วาระท่ี ๓  
  สมาชิกฯ มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๐๑ เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  
ด้วยคะแนน ๓๑๙ เสียง 

 
  ๔.๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  นายสุทัศน์ เงินหมื่น ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

บังคับใช้มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางมาตรามีข้อขัดข้องในการบังคับใช้หรือในทางปฏิบัติสมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอ านาจศาลส าหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลอ่ืน
ที่ ไม่ ใช่ศาลยุติธรรมและศาลทหาร และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอ านาจศาล  
ให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาค าร้อง 
ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน รวมทั้งก าหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาลเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลก าหนด และให้ผู้ช่วยเลขานุการ
คณ ะกรรมการวินิ จฉั ยชี้ ขาดอ านาจหน้ าที่ ระหว่ างศาลได้ รับประโยชน์ ตอบแทนตามที่ ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

  ชื่อร่างพระราชบัญญัติ   ไม่มีการแก้ไข 
 

  ค าปรารภ    ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๑     ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๒     ไม่มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๒ เป็นดังนี้ 

“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป”  

  ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยกับร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ ที่ ไม่มีการแก้ไข  
ด้วยคะแนน ๒๙๘ เสียง  
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  มาตรา ๓ แก้ไขมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ไม่มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  โดยขอให้

แก้ไขเพ่ิมเติมในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ เป็นดังนี้ มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ่าย
ที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลที่รับฟ้องก่อนวันสืบพยาน 
ส าหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือภายในก าหนดระยะเวลายื่นค าให้การหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่ศาล
อนุญาตให้ยื่นค าให้การเป็นอย่างช้าส าหรับศาลปกครองหรือศาลอ่ืน ในการนี้ ให้ศาลที่รับฟ้องรอการพิจารณา
ไว้ชั่วคราว และให้จัดท าความเห็นส่งไปให้ศาลที่คู่ความร้องว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้
ศาลที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ถ้าศาลที่ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาลตนและศาลที่
รับความเห็นมีความห็นพ้องกับศาลดังกล่าว ให้แจ้งความเห็นไปยังศาลที่ส่งความเห็นเพ่ือมีค าสั่งให้ด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นต่อไป 

  (๒) ถ้าศาลที่ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอ านาจของอีกศาลหนึ่ง 
ที่คู่ความอ้าง และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพ้องกับศาลดังกล่าว ให้แจ้งความเห็นไปยังศาลที่ส่งความเห็น
เพ่ือมีค าสั่งให้โอนคดีไปยังศาลนั้น หรือสั่งจ าหน่ายคดีเพ่ือให้คู่ความไปฟ้องศาลที่มีเขตอ านาจ ทั้งนี้ ตามที่ศาล
เห็นสมควรโดยค านึงถึงประโยชน์แห่งความยุติธรรมและค าแถลงของคู่ความ 

  (๓) ถ้าศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่อง 
เขตอ านาจศาลในคดีนั้น ให้ศาลที่ส่งความเห็นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้เสร็จ 

  ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยกับร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ ที่ ไม่มีการแก้ไข  
ด้วยคะแนน ๒๙๕ เสียง  

 

  มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๑๔ วรรคสาม ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๕ เพ่ิมวรรคสองของมาตรา ๑๘  มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็น ด้วยคะแนน ๒๕๙ เสียง 
 

  มาตรา ๖ แก้ไขมาตรา ๑๙  ไม่มีการแก้ไข 
 

  มาตรา ๗     มีการแก้ไข 
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็น ด้วยคะแนน ๒๗๖ เสียง 
 

  มาตรา ๘     ไม่มีการแก้ไข 
 

  วาระท่ี ๒     ไม่มีสมาชิกขอแก้ไขถ้อยค า 
 

  วาระท่ี ๓  
  สมาชิกฯ มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่

ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๒๘๕ เสียง  
 
 



- ๑๓ - 

 

  ๔.๖ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหาร
จัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
ในการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ 
การช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อ
นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันหนี้ของกองทุน รวมถึงหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของกองทุนให้สามารถรักษาเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุน และให้กองทุนสามารถด ารงอยู่ได้ 
เพ่ือเป็นหลักประกันของบุคคลในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย โดยได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนิงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือให้การพิจารณาศึกษามีความชัดเจน มีประสิทธิภ าพ และสามารถรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตลอดจนข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ โดยมีกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้ 

     ๑. แนวทางการบริหารจัดการการช าระหนี้ของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
     ๒. แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการของกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน 
     ๓. แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในอนาคต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

  จากกรอบแนวทางการด าเนิ น งานของคณ ะกรรมาธิการวิส ามัญ ข้ างต้ น 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาโดยวิธีการประชุม การเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา การรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารทางวิชสการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ออกเป็น ๔ 
แนวทาง โดยยึดหลักการส าคัญ ๓ ประการ กล่าวคือ ๑) ต้องไม่บั่นทอนหลักการส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน 
การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ๒) ต้องค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการ
ช าระหนี้ดี มีวินัยทางการเงินและมีจิตส านึกซึ่งไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ที่มีจ านวนกว่า ๑.๔ ล้านราย และ  
๓) ต้องสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนให้กองทุนสามารถด ารงอยู่ได้เพ่ือเป็นหลักประกัน
ของบุคคลในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ แนวทางในการ
บริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทั้ง ๔ แนวทาง ประกอบด้วย 

  ๑) แนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ในกรณีเร่งด่วน 

  ๒) แนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  ๓) แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในอนาคต 
  ๔) แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารจัดการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๑๔ - 

 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตาม
แนวทางที่ได้ก าหนดไว้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีข้อสังเกตต่อการ
ด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามแนวทางต่าง ๆ ให้รัฐบาล กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมบังคับคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาด าเนินการใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องโดยขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบ และส่งรายงานพร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก และระบบ Mobile Application ส าหรับ
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบสถานการณ์กู้ยืมและยอดหนี้  ตลอดจนสามารถแก้ไข 
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการช าระเงินได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกองทุนควรมีการน าเทคโนโลยีส าหรับ  
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการประมวลผลคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้  
เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตรงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้กู้เงินได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเร็ว 
ทั้งนี้ กยศ. ควรลดอัตราคิดเบี้ยปรับให้น้อยลงกว่าปัจจุบัน เพราะกองทุนนี้ตั้งขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ บางส่วนได้ให้ข้อสังเกตถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการบริหารกองทุนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้กู้
เงินนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนต้องเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้
เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางในการคืนเงินกู้ยืม เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาการไม่คืนเงิน 
ตามก าหนด  

  นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการ ตอบชี้แจงว่า กยศ. ขอยืนยันว่าเด็กทุกคนมีสิทธิในการกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ 
และกองทุนมีความพร้อมในการบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การที่ กยศ. 
ก าหนดให้ผู้กู้เงินต้องมีผู้ค้ าประกันนั้น เพ่ือเป็นหลักประกันเมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้ และในขณะนี้ กยศ.  
มีหลักสูตรมากถึง ๗,๐๐๐ กว่าหลักสูตร และพยายามผลักดันให้นักศึกษาได้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงาน แต่ถ้าหากเลือกเรียนในสาขาที่ขาดแคลน กองทุนจะช่วยเหลือโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หนี้เสียที่เกิดขึ้นทางกองทุนพยายามติดตามและด าเนินคดี เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียน 
ให้นักเรียนรุ่นต่อไปสามารถกู้ยืมได้ โดยเมื่อจบการศึกษาจะมีเวลาพักช าระหนี้ ๒ ปี ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  
จากนั้น ด าเนินการช าระหนี้ ในระยะเวลา ๑๕ ปี  หากไม่มีเงินช าระหนี้  ก็สามารถท าเรื่องผ่อนผันกับ 
ทางกองทุนได้ 

  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และกรรมาธิการตอบชี้แจงแล้ว  
โดยคณะกรรมาธิการฯ จะน าส่งรายงานพร้อมขอสังเกตส่งไปยังรัฐบาลเพ่ือพิจารณาต่อไป จากนั้น ประธานฯ 
ได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๒ น. 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๒ น. 
 

     ******************************************** 


